

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๑๕๔/๕๓ - ๖๐
 วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
 ประธาน : พล.ต.อ.อัครเดช แสงสิงแก้ว รมว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	<p>๑. การประชุมกรมเมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พม.ดังนี้</p> <p>๑.๑ การเพิ่มวงเงินงบประมาณให้กับกองทุนผู้สูงอายุอบ ผส.พิจารณาเรื่องการขอแทน การประชาสัมพันธ์ รวมถึงงบประมาณต่างๆ ศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับการขอแทน (เช่น การประกาศเกียรติคุณ หรือการให้สิทธิบางประการเพิ่มเติม) กรณี กรมมีนโยบายมอบเหรียญตราเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุไม่รับการขอแทนเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อจะเคลียร์เกี่ยวกับรายละเอียดบางอย่างที่ตรงกันกับ กค.</p> <p>๑.๒ นรม.ขอบคุณและชมเชยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรณาณพิศร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทำอย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการลอยกระทงในวันที่ ๓ พ.ย.๖๐ ให้คำนึงถึงวัสดุที่ใช้ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การใช้พลุ มุง สืบสานวัฒนธรรมไทย</p> <p>๑.๔ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยซึ่งมีความใกล้เคียงปี ๒๕๕๔</p> <p>๒. การขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป</p> <p>๒.๑ กรณีมีหนังสือร้องเรียนของบางหน่วยงานราชการให้ผู้บริหารติดตามกำกับดูแล</p> <p>๒.๒ ให้มีการขับเคลื่อนงานวิจัยในประเด็นที่สำคัญ เช่น การจ้างงานคนพิการ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาค่าจ้างคนพิการไม่พร้อม เป็นต้น</p> <p>๒.๓ การขับเคลื่อนงานตามแผนในเชิงรูปธรรม รวมถึงการขยายผลการปฏิบัติการข่าวสาร การใช้งบประมาณ การวางแผนประชาสัมพันธ์</p> <p>๒.๔ เน้นย้ำการดำเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมดังนี้</p> <p>๒.๔.๑ เรื่องการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ</p> <p>๒.๔.๒ โครงการนักร้องนักดนตรีตาบอด S2S</p> <p>๒.๔.๓ การฝึกสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา</p> <p>๒.๔.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย</p> <p>๒.๔.๕ ระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ผ่านหมายเลข ๑๓๐๐ เบอร์เดียวทั่วโลก</p> <p>๒.๔.๖ ขยายผลการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน</p> <p>๒.๔.๗ การดำเนินการด้านผู้สูงอายุควรมีการเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับสถานการณ์ที่เป็นที่สนใจของสังคมด้วย</p> <p>๒.๔.๘ การจัดทำศูนย์ข้อมูล Big Data ตามนโยบายท่าน นรม.</p> <p>๓. ขอให้พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเป็นองค์กรมาตรฐานอาเซียน บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เป็นคนเก่ง และคนดี และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้น เป็นทีม ซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ ช่วยเหลือกันในภาพรวมกระทรวง</p>	<p>ผส.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>พท./ คย./ สค.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>พท./ ผส.</p> <p>พท.</p> <p>พท.</p> <p>กคช.</p> <p>คชส.</p> <p>คย.</p> <p>ผส.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

วิมล
 วัลย์ อนุศาสน์

วิมล
 (นางสาววิมล สุวรรณสมัย)
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี